



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. ๑๘๓๒-๕
ที่ ศธ ๐๕๒๙.๑๐.๒/ ๒๕๕๗ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม และ PDCA ๒๕๕๗

เรียน หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ข้าพเจ้า นายสุรชัย ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ขอส่ง
รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงาน PDCA และสรุปสถิติการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสุรชัย ศรีใส)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ

13๕๑ พงษ์รัตนะ
โปรดพิจารณาและดำเนินการ
ปฏิสัมพันธ์ ๑๕๗ พ.๑๑/ ๒๕๕๗

๒ มิ.ย.-๕๗

mf.

๓๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตนะ;
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

หน่วยงานหนึ่ง

วันที่	ลักษณะการปฏิบัติงาน	ปริมาณ	หน่วย	งาน	ผลดำเนินงาน	อ้างอิง	ผู้ร่วมปฏิบัติงาน
1	ร่วมแข่งขันกีฬา "บางแสนเกมส์"						
2	ร่วมแข่งขันกีฬา "บางแสนเกมส์"						
3							
4							
5							
6	ร่วมแข่งขันกีฬา "บางแสนเกมส์"						
7	ร่วมแข่งขันกีฬา "บางแสนเกมส์"						
8	ร่วมแข่งขันกีฬา "บางแสนเกมส์"						
9							
10							
11							
12	ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินความสอดคล้องวิจัยสถาบัน	1	แบบ/แผ่น	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำบันทึกข้อความขอผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบเครื่องมือวิจัยฯ	3	เรื่อง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำแบบตอบรับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สกอ.	1	ครึ่ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
	ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจงานพัสดุ	1	ครึ่ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
13							
14	จัดทำใบลาพักผ่อน	1	ครึ่ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		
	จัดทำใบสวัสดิการเกี่ยวกับศึกษานูตรา	1	ครึ่ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อย		

	จัดทำสัญญาเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพบุตร	1	ครึ่ง	งานอื่นๆ	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
15	ลาพักผ่อน						
16	ลาพักผ่อน						
17							
18							
19	ลาพักผ่อน						
20	ลาพักผ่อน						
21	ลาพักผ่อน						
22	ลาพักผ่อน						
23	ลาพักผ่อน						
24							
25							
26	จัดทำ E-book เรื่อง "ลายรดน้ำ"	1	ครึ่ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
27	ร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปสู่การทำงานได้ผลๆ	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
28	ประชุมฝ่ายเทคโนโลยีฯ	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	จัดทำ E-book เรื่อง "ลายรดน้ำ"	1	ครึ่ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
29	จัดทำ E-book เรื่อง "ลายรดน้ำ"	1	ครึ่ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
30	จัดทำ E-book เรื่อง "ลายรดน้ำ"	1	ครึ่ง	งานหลัก	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	บันทึกภาพประกอบจัดทำ E-book เรื่อง "ลายรดน้ำ"	59	ภาพ	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	จัดทำฐานข้อมูล PCD 163-164	1	ครึ่ง	งานหลัก	เสร็จเรียบร้อยแล้ว		
31							



(นายสุรชัย ศรีใส)
นักวิชาการโสตตตศึกษา



(นายเทวิน ศรีดาโคตร)
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงาน PDCA เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

ที่	กิจกรรม/ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
๑	โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผลิตสื่อ ๒ เทียน ต่อ ๑ เรื่อง	มีการดำเนินงาน ๑ เรื่อง "ลายรตนา" e-book	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สื่อที่ผลิตยังไม่ได้เผยแพร่ในเว็บไซด์ฯ ตามวัตถุประสงค์ของสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการ
๒	โครงการช่วยเหลือสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต	๓ ครั้ง ใน ๑ รอบประเมิน (ด้านความพึงพอใจ)	ไม่มีการดำเนินงาน	ไม่มีผู้ร้องขอ	อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน การผลิตสื่อการสอนจึงมีน้อย
๓	บัณฑิตภาพนิ่งบุคคล กิจกรรมอื่นๆ	มีการดำเนินงานทุกเดือน	มีการดำเนินการ ๑ ครั้ง	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน จึงไม่มีกิจกรรม
๔	โครงการให้บริการสืบค้นข้อมูลภาพ ทำสำเนา CD/DVD ภาพนิ่ง	มีการดำเนินงานทุกเดือน	ไม่มีการดำเนินงาน	-	-
๕	โครงการจัดทำฐานข้อมูลภาพนิ่งเพื่อการสืบค้น	มีการดำเนินงานทุกเดือน	มีการดำเนินงาน PCD ๑๖๓, ๑๖๔	ดำเนินการลงทะเบียน จัดเก็บในรูปแบบ DVD และโหลดสำรองเก็บใน External Harddisk	-
๖	ร่วมติดตั้ง UBU CATV /CCTV	ร่วมดำเนินการตามติดตั้งอุปกรณ์ CCTV	ไม่มีการดำเนินงาน	-	อยู่ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียน จึงไม่มีกิจกรรม
๗	โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานให้บริการรายเดือน/PDCA	มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและ PDCA ทุกเดือน	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนมายัง และ PDCA	ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนและ PDCA ภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป	-

ที่	กิจกรรม/ภาระงาน	แผนงาน (Plan)	ผลการปฏิบัติงานตามแผน (Do)	ประเมินผล และตรวจสอบผลการดำเนินงาน(CHECK)	การแก้ไขปรับปรุง หรือนำไปพัฒนา (Action)
๘	โครงการร่วมประชุม ประจำเดือนในฝ่ายฯ	มีการประชุมทุกเดือน	มีการดำเนินงาน	รับทราบข้อมูลจาก กรรมการบริหารสำนักฯ และมีการ ติดตามงานที่ค้างจากเดือนที่แล้ว	-
๙	โครงการอบรม ประชุม คณะกรรมการต่างๆ ที่ได้รับ การแต่งตั้ง	มีการ อบรม ประชุมตาม วาระที่กำหนด	- ร่วมอบรมคุณธรรม จริยธรรมฯ	ร่วมอบรมตามวัน/เวลาที่กำหนด	-
๑๐	โครงการวิจัยสถาบัน	มีการดำเนินงานทุกเดือน	จัดทำแบบความสอดคล้อง เครื่องมือวิจัยสถาบัน ให้ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบของ ผู้เชี่ยวชาญ ส่งกลับมาแล้ว ๑ ท่าน เหลือ ๒ ท่าน	น่าจะมีการพิจารณาเพิ่มค่า คະແມນໃຫ້ມາກกวານ ໂດຍ ຕໍານຶ່ງສຶງສະຫວຍກຳຍາຍຂອງງານ
๑๑	โครงการเข้าร่วมกิจกรรม พัฒนาสำนักวิทยบริการเชิง ประจักษ์	มีการเข้าร่วมกิจกรรมเดือน ละ ๑ ครั้ง	ไม่มีการดำเนินงาน	เนื่องจากต้องเข้าร่วมพิธีศพพ่อตาที่ จังหวัดน่าน จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้	-

สรุปผลการดำเนินงาน PDCA ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

รายละเอียด		ผลการดำเนินงาน	
แผนการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗		๑๑ งาน/หัวข้อ	
ผลการดำเนินงานตามแผนเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗		๗ งาน/หัวข้อ	
	คิดเป็นร้อยละ	๖๓.๖๓	

สรุปสถิติการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หน่วยภาพนิ่ง

ชื่อ นายสุรชัย ศรีใส ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา

ที่	กิจกรรม	จำนวน	หน่วยนับ	หมายเหตุ
1	บันทึกภาพประชุม/อบรม/สัมมนา	56	ภาพ	
2	สแกนภาพ	-	-	
5	บริการข้อมูลภาพ	-	-	
6	สำเนา CD/DVD ภาพ	-	-	
8	ออกแบบ/พิมพ์แผ่น CD	4	ครั้ง	
10	ผลิตสื่อการเรียนการสอน	2	ฐาน	
11	จัดทำฐานข้อมูลภาพนิ่ง			
12	อื่นๆ (ระบุ)			
	1. ประชุมฝ่ายเทคโนโลยี	1	ครั้ง	
	2. อบรมคุณธรรมจริยธรรมฯ	1	ครั้ง	
	3. จัดพิมพ์แบบโปสเตอร์/ค่าเล่าเรียน/สัญญาเงิน	3	เรื่อง	
	4. จัดทำวิจัยสถาบัน	3	ครั้ง	
	5. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗/สรุปสถิติการปฏิบัติงาน	1	ครั้ง	
	6. ร่วมกิจกรรมกีฬา "อ่างแก้วเกษ์"	1	ครั้ง	